

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

~~~~~

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

๑. สถานการณ์ข้าวโลกข้าวไทย

๑.๑ มอบหมายกรมการค้าต่างประเทศดำเนินการ ดังนี้

- (๑) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยในตลาดจีน
- (๒) ส่งเสริมและสร้างความแตกต่างให้ผู้บริโภคในต่างประเทศรับรู้ว่าคุณภาพดีกว่าประเทศคู่แข่งอย่างไร รวมทั้งขึ้นตอนรายละเอียดและวิธีการหุงข้าวแต่ละชนิด
- (๓) จัดหาตลาดส่งออกข้าวที่เป็นตลาดใหม่ และพิจารณาจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้าวและส่งออกต่อไปยังประเทศใหม่ๆ ที่นิยมบริโภคและชื่นชอบข้าวไทย
- (๔) บริหารจัดการข้าวในสต็อกของรัฐบาลให้รัฐได้ประโยชน์สูงสุด และต้องไม่ทำให้บริษัทที่กระทำความผิดเข้าร่วมการประมูลซื้อข้าวของรัฐด้วย รวมทั้งผลักดันข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ให้มีราคาส่งออกที่สูงขึ้น

๑.๒ มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำข้อมูลรายละเอียดปริมาณการผลิตข้าวแต่ละชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และข้าวขาว ในแต่ละฤดูกาลผลิตให้ชัดเจน ลดการใช้สารเคมีเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าว และมอบหมายกระทรวงพาณิชย์จัดทำข้อมูลรายละเอียดราคาข้าวทั้งราคาตลาดภายในและราคาตลาดโลก และให้ทั้งสองหน่วยงานรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์การผลิต และราคาข้าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพาะปลูกและการระบายข้าว รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรทั้งปริมาณการผลิตและปริมาณความต้องการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเพาะปลูกและการจำหน่ายข้าวต่อไป

๒. ผลการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๗/๕๘

๒.๑ รับทราบผลการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๗/๕๘ ที่คณะทำงานกำกับติดตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๗/๕๘ เสนอ โดยมี (๑) มาตรการที่ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว ๑๐ มาตรการ ได้แก่ ๑) การลดราคาจำหน่ายปลีกล้วยเค็ม ๒) การลดราคาจำหน่ายปลีกล้วยเค็มป้องกันกำจัดศัตรูพืช ๓) การลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ๔) การลดค่าบริการเกี่ยวนวดข้าว ๕) การลดค่าเช่าที่นา ๖) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ๗) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ ๘) การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ๙) การจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุน และ ๑๐) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (๒) มาตรการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ มาตรการ ได้แก่ ๑) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ๒) เร่งหาตลาดใหม่ ๓) การเชื่อมโยงตลาดในประเทศและต่างประเทศ ๔) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ๕) โครงการสินเชื่อเกษตรกรเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือก และ ๖) โครงการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ และ (๓) มาตรการระยะยาว ๓ มาตรการ ได้แก่ ๑) การกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจโครงการปรับ

โครงสร้างการผลิตข้าว ๒) การจัดตั้งสถาบันพัฒนาการพาณิชย์ข้าว และ ๓) การจัดตั้งกองทุนพัฒนาข้าวและชาวนา (๔) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการข้าว ได้แก่ ๑) โครงการสินเชื่อเกษตรกรเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือก (ประกันยุ่งฉาง) เนื่องจากราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูงขึ้นชาวนาจึงเลือกที่จะขายข้าวในตลาดปกติ ประกอบกับปัจจุบันชาวนามีการเก็บเกี่ยวสดส่งขายให้โรงสีไม่ต้องตากข้าว สำหรับการประกันยุ่งฉางกับสหกรณ์ มีความยุ่งยากต้องเก็บโดยใช้กระสอบป่านเพื่อป้องกันข้าวเสื่อมซึ่งเป็นวิธีการที่ยุ่งยาก ชาวนาจึงเข้าร่วมโครงการน้อย ๒) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ในการขอรับเงินชดเชยของผู้ประกอบการ ต้องใช้หลักฐานเอกสารจำนวนมาก โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อข้าวเปลือกของโครงการ ที่ต้องมีข้อมูลของเกษตรกรให้ครบถ้วนถูกต้อง ทำให้มีผู้ประกอบการบางรายขอถอนไม่เข้าร่วมโครงการ และ ๓) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ยังมีความล่าช้าในขั้นตอนการโอนเงินจากรัฐมนตรีเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรให้สหกรณ์ในการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน

๒.๒ มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวที่รัฐบาลดำเนินการ และมอบหมายให้ทำการสำรวจเกษตรกรพื้นที่เพาะปลูกข้าวของเกษตรกรแต่ละรายเป็นนาของตัวเอง และ/หรือ เป็นนาเช่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการช่วยเหลือ รวมทั้งขอให้ดำเนินการการรวมกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

๒.๓ มอบหมายกรมการค้าภายในดำเนินการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ให้ครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิด รวมทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือปลอดภัยด้วย เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของราคาที่จำหน่ายในตลาดนัดกับตลาดการค้าปกติทั่วไป

๒.๔ มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาปรับลดต้นทุนการผลิตข้าวเปลือก โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายและค่าอุปกรณ์เครื่องมือ โดยการรวมกลุ่มเพื่อให้มีต้นทุนลดลงและผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

### ๓. ผลการหารือแนวทางการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลเพิ่มเติม (ข้อหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

รับทราบผลการพิจารณาข้อหารือแนวทางการระบายข้าวในสต็อกข้าวของรัฐบาลเพิ่มเติมที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบชี้แจงกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

๓.๑ การระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลนั้นเป็นการดำเนินการในกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวซึ่งตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๗๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ กำหนดให้คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และเงื่อนไขการระบายข้าวตามโครงการของรัฐให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์โดยรวมต่อระบบการผลิตและการค้าข้าวของประเทศ ซึ่งต่อมากณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวได้กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง เป้าหมาย แผน และวิธีการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลไว้ว่า การระบายข้าวต้องเป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใส และเป็นธรรมโดยคณะอนุกรรมการฯ มีแผนการระบายข้าวคุณภาพดี คุณภาพปานกลาง และคุณภาพต่ำบางส่วนเพื่อการส่งออก การค้าทั่วไป และการบริโภค ด้วยวิธีการระบายตามกรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวในขณะที่ข้าวที่มีคุณภาพต่ำหรือข้าวเสื่อมคุณภาพจะระบายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องตามสถานการณ์ข้าวภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไม่ให้ราคาข้าวภายในประเทศลดต่ำลงจนเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและความเสื่อมสภาพของข้าวประกอบกัน

โดยการระบายข้าวนั้น หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวแล้ว สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น การระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล หากได้ดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการระบายข้าว และได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวแล้ว ย่อมสามารถดำเนินการได้

๓.๒ สำหรับในประเด็นข้อหาหรือที่ว่า การจำหน่ายข้าวในสต็อกของรัฐบาลนั้นสามารถจำหน่ายในราคาต่ำตามสภาพของข้าวที่มีผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และตามระยะเวลาการเก็บได้หรือไม่ นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) เห็นว่าหากการดำเนินการจำหน่ายข้าวดังกล่าวได้กระทำโดยสุจริต โปร่งใส ไม่ว่าจะในชั้นการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและจัดระดับคุณภาพข้าวในสต็อกของรัฐที่ต้องไม่มีส่วนได้เสียโดยส่วนตัวและมีการประกาศหลักเกณฑ์ในการจัดระดับ รวมทั้งประกาศราคากลางให้ทราบล่วงหน้าและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ แนวทาง เป้าหมาย แผน และวิธีการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลเพื่อบรรเทาผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้ว การดำเนินการจำหน่ายข้าวย่อมสามารถกระทำได้นอกจากนี้ เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าที่เสื่อมสภาพได้ และราคาในการซื้อขายข้าวย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพและสภาพของข้าว ณ เวลาที่จำหน่าย โดยเป็นตามกลไกและความต้องการของตลาด ดังนั้น การจำหน่ายข้าวย่อมต้องเป็นไปตามคุณภาพของข้าว ณ เวลาที่จำหน่าย

#### ๔. แผนการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว

เห็นชอบในหลักการโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งจะดำเนินการ ๕ โครงการย่อย ได้แก่ (๑) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต (๒) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (๓) โครงการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง (ลดรอบการปลูกข้าว) (๔) โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก และ (๕) โครงการปรับเปลี่ยนเป็นอ้อย โดยโครงการที่ ๑ และโครงการที่ ๒ ขอให้นำไปปรับปรุงและให้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ครบทุกส่วนไม่ให้เป็นทางเลือกปฏิบัติ โดยหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดโครงการ โดยให้นำข้อคิดเห็นของที่ประชุม เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตต้องมีการจัดกลุ่มเป็นกลุ่มคุณภาพดี ปานกลาง และต่ำ ซึ่งกลุ่มที่ดีและปานกลางต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดต้นทุนการผลิตต้องลดลงให้ได้มากขึ้น และประสบผลสำเร็จในปี ส่วนกลุ่มคุณภาพต่ำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ/หรือผลิตพืชอื่น เป็นต้น มาพิจารณาประกอบด้วย สำหรับโครงการที่ ๓ ถึงโครงการที่ ๕ ขอให้ทำในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของเกษตรกรอย่างแท้จริง กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลให้ชัดเจน โดยขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ครบทั้งระบบ เชื่อมโยงกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งจัดหาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินให้กับเกษตรกรโดยทั่วถึง ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเพื่อพิจารณาต่อไป

#### ๕. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘

๕.๑ มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำฐานข้อมูลของประชาชน โดยให้แยกประเภทฐานข้อมูลให้ครบถ้วน อาทิ รายได้ อาชีพ ถ้าเป็นเกษตรกรให้ระบุด้วยว่าเป็นชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ มีจำนวนพื้นที่เพาะปลูกเท่าไร เป็นเจ้าของที่นาจำนวนเท่าไร และ/หรือเช่าที่นาจำนวนเท่าไร และนำข้อมูลในสมุดทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล่มสีเขียวมาใส่ในฐานข้อมูลที่จะจัดทำ เพื่อแสดงสถานะบุคคลอ้างอิงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และติดแถบสีที่บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้รู้ว่าแต่ละบุคคลอยู่ในสถานะและประเภทใด เพื่ออำนวยความสะดวกที่รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยขอให้

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการรวมกลุ่มพื้นที่นา และ/หรือจัดระบบสหกรณ์ และมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อขึ้นทะเบียนร้านค้าที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการลดราคา ปัจจัยการผลิต เพื่อพิจารณาช่วยเหลือด้านอื่นต่อไป และให้รวมถึงผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวด้วย

๕.๒ มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ให้จัดตั้งสถานที่ตั้งกล่าวให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สินค้าเกษตรของท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดวิธีการและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สินค้าเกษตรให้เข้าสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง และให้ทำการขึ้นทะเบียนศูนย์การเรียนรู้ต่อไปด้วย

## **๖. รายงานผลการแจ้งความดำเนินคดีขององค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ในการจัดการข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่ไม่ผ่านมาตรฐาน**

๖.๑ รับทราบผลการแจ้งความดำเนินคดีกระทรวงพาณิชย์และองค์การคลังสินค้า ซึ่งได้ไปแจ้งความ ดำเนินคดีกับคู่สัญญา ได้แก่ เจ้าของคลังสินค้า และบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว (Surveyors) เกี่ยวกับ ผลการตรวจสอบคุณภาพข้าว เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๑๕๒ ราย ๘๐๒ โกดังกลาง ๔๙ จังหวัด โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

- (๑) กลุ่มผิดชนิดข้าว จำนวน ๕ ราย ๑๐ โกดังกลาง ๕ จังหวัด
- (๒) กลุ่มข้าวเสีย จำนวน ๑๓ ราย ๙๔ โกดังกลาง ๒๒ จังหวัด
- (๓) กลุ่มข้าวไม่ตรงตามมาตรฐาน จำนวน ๑๓๔ ราย ๖๙๘ โกดังกลาง ๔๙ จังหวัด

สำหรับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีกับ คู่สัญญา โดยคาดว่าจะแจ้งความดำเนินคดีได้ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๖.๒ มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการระบายข้าว ในสต็อกของรัฐบาลในอดีต และรายงานให้ นบข. ทราบเป็นระยะ

## **๗. การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินคดีกรณีข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ไม่ผ่านมาตรฐาน**

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินคดีกรณีข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่ไม่ผ่าน มาตรฐาน โดยมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ด้านการค้าภายในประเทศ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจ ราชการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสินค้าข้าว อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดี กรมการค้าภายใน ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ผู้แทนองค์การคลังสินค้า ผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นอนุกรรมการ และผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๒ กรมการค้าภายใน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ (๑) พิจารณาเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินคดีกรณีข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ข้าวผิดชนิด ข้าวเสีย และข้าวอื่นๆ ที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ (๒) แต่งตั้งคณะทำงานและที่ บริการเพื่อดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร (๓) เชิญผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานอื่นๆ หรือ บุคคล มาให้ข้อมูล/ข้อเท็จจริง และขอให้ส่งข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ต่อคณะอนุกรรมการ (๔) รายงานผลการ ดำเนินงานให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวทราบ และ (๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ นโยบายและบริหารจัดการข้าวมอบหมาย

## **๘. แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘**

๘.๑ อนุมัติแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘ โดยให้นางบประมาณที่ คงเหลือจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ มาดำเนินการโครงการช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘ ได้แก่ (๑) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์และ ธ.ก.ส. (๒) โครงการเชื่อมโยงตลาดในประเทศและต่างประเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (๓) โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าวเปลือกของกรมการค้าภายใน และ (๔) โครงการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ของกรมการค้าภายใน

สำหรับโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะไม่ดำเนินการ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกพืชนาปรัง และโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกจะไม่ดำเนินการเช่นกัน เนื่องจากการเพาะปลูกข้าวนาปรังส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ซึ่งเกษตรกรไม่มียู้งฉางในการเก็บข้าวเปลือก

๘.๒ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำรายละเอียดโครงการตาม ๘.๑ และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวทราบต่อไป

### ๙. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขอซื้อข้าวสารเพื่อจำหน่ายให้ทหารผ่านศึกและข้าราชการ

๙.๑ อนุมัติจำหน่ายข้าวสาร ๕% ในสต็อกรัฐบาล ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัน ในราคาตันละ ๙,๐๐๐ บาท ให้แก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ตามที่ได้เสนอขอซื้อมา เพื่อนำไปจำหน่ายให้ทหารผ่านศึกและข้าราชการเป็นสวัสดิการ โดยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันพิจารณาราคาและคุณภาพข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ให้สอดคล้องกันต่อไป

๙.๒ เห็นชอบในหลักการให้จำหน่ายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลให้แก่ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพและเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศนำเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าวพิจารณาการจำหน่ายข้าวในสต็อกรัฐบาล ในปริมาณและราคาที่เหมาะสมก่อนนำเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายการต่อไป

### ๑๐. โครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

๑๐.๑ เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” โดยให้กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพหลักและบูรณาการกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานอื่นๆ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการ ปี ๒๕๕๘ ของกระทรวงพาณิชย์

๑๐.๒ เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงพาณิชย์จัดทำแผนการดำเนินโครงการในปีต่อไป และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ นบข.  
กรมการค้าภายใน  
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘